

**ĐIỂM NHẤN**

- Wild Ngẫu Nhiên với hệ số vô hạn
- Megaclusters™ làm các biểu tượng tách ra và phản ứng
- Lượt Quay Miễn Phí kèm tính năng tái kích hoạt sẽ thưởng Wild Ngẫu Nhiên thứ hai
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

BTG hân hạnh giới thiệu: Cyberslot Megaclusters™

Chinh phục vũ trụ trong Cyberslot Megaclusters™!

Du hành qua không gian bao la rộng mở của Cyberslot, nơi Wild Ngẫu Nhiên Vàng thống trị, tạo siêu lực đẩy cho tiền thắng. Hãy chuẩn bị để tận hưởng trải nghiệm giải trí vô tiền khoáng hậu khi Megaclusters™ dẫn bạn qua hành trình vũ trụ, gồm so khớp các biểu tượng và phản ứng thiên thể. Mỗi lượt quay của Ván Gốc hé lộ bảng 3x3, rồi mở rộng thành bảng 9x9 khổng lồ trong Lượt Quay Miễn Phí. Hãy chứng kiến các biểu tượng tách ra và phản ứng, từ đó kích hoạt chuỗi phản ứng chiến thắng tầm vũ trụ.

Mở khóa bí mật vũ trụ khi bước vào Lượt Quay Miễn Phí. Hệ Số Wild Ngẫu Nhiên được chuyển từ ván gốc sang. Khi Hệ Số Wild Ngẫu Nhiên Vàng đạt đến 10, Wild Ngẫu Nhiên Cầu Vồng sẽ tham gia hành trình trong những lượt quay miễn phí còn lại, qua đó tối đa hóa tiềm năng chiến thắng tầm vũ trụ! Để khuếch đại vũ trụ tối thượng, hãy kích hoạt Mua Thưởng™ để tạo siêu lực đẩy cho trò chơi.

Mỗi lượt quay là một hành trình vũ trụ trong Cyberslot Megaclusters™.

THÔNG TIN CHUNG

Cột x Hàng	Lượt quay bắt đầu với kích thước 3x3 trong ván gốc hoặc 9x9 trong Lượt Quay Miễn Phí
Kiểu Trò Chơi	Cụm
Tiền Thắng Tối Đa	31.364x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,20
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 6 (Tiền Thắng Tối Đa 250.000), 15 (Tiền Thắng Tối Đa 500.000) hoặc 30 (Tiền Thắng Tối Đa 1.000.000)
Tính Năng	4 (Wild Ngẫu Nhiên, Megaclusters™, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	86,33% – 86,37%, 94,33% – 94,35% hoặc 96,33% – 96,36%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Wild Ngẫu Nhiên

Trong không gian bao la của Cyberslot, Wild Ngẫu Nhiên Vàng nguy nga liên tục xuất hiện giữa vũ trụ hỗn loạn. Từng Hệ Số Wild Ngẫu Nhiên bắt đầu hành trình từ x1, tăng dần thêm x1 mỗi khi thay thế trong một chiến thắng của phản ứng đầu tiên và mỗi phản ứng thứ hai sau đó. Những kẻ lảng du giữa các thiên thể này dời sang 1 trong 9 vị trí trên màn hình sau từng chiến thắng trong ván gốc và 1 trong 81 vị trí trên màn hình trong Lượt Quay Miễn Phí. Khi di chuyển sang vị trí mới, Wild Ngẫu Nhiên được thay thế bằng 9 biểu tượng mới trong ván gốc và 4 biểu tượng mới trong Lượt Quay Miễn Phí.



Megaclusters™

Megaclusters™ là một cơ chế so khớp biểu tượng mang tính cách mạng, trong đó các biểu tượng thắng tách ra và phản ứng. Mỗi lượt quay trong ván gốc bắt đầu từ kích thước 3x3, còn Lượt Quay Miễn Phí là kích thước 9x9. Mỗi lượt quay trong ván gốc sẽ có 1 vị trí được chọn ngẫu nhiên để hiển thị 9 biểu tượng nhỏ hơn. Người chơi chiến thắng khi có 5 biểu tượng trùng khớp trở lên với kích cỡ bất kỳ, nằm cạnh nhau theo chiều dọc hoặc ngang, tạo ra chuỗi phản ứng vũ trụ khi chúng tách ra, được thay thế bằng 9 biểu tượng nhỏ hơn trong ván gốc hoặc 4 biểu tượng nhỏ hơn trong Lượt Quay Miễn Phí. Khi người chơi giành chiến thắng với những biểu tượng nhỏ hơn này, các biểu tượng cùng kích cỡ phía trên sẽ sụp xuống và biểu tượng mới rơi xuống từ đầu màn hình để lấp đầy các vị trí trống trên bảng.



Lượt Quay Miễn Phí

Mở khóa bí mật vũ trụ khi có 12 phản ứng trở lên diễn ra trong ván gốc, hoán đổi không gian và thời gian để cho bạn 6 lượt quay miễn phí. Hệ Số Wild Ngẫu Nhiên được chuyển từ lượt quay kích hoạt sang Lượt Quay Miễn Phí. Mỗi lần Hệ Số Wild Ngẫu Nhiên Vàng bằng bội số của 10 thì người chơi sẽ được thưởng thêm 2 lượt quay miễn phí để mở rộng hành trình đi qua vũ trụ. Lần tái kích hoạt đầu tiên tung ra Wild Ngẫu Nhiên Cầu Vồng, là bạn đồng hành của Wild Ngẫu Nhiên Vàng trong suốt những lượt quay miễn phí còn lại, qua đó tăng cường khả năng giành chiến thắng tầm vũ trụ!



Mua Thưởng™

Tạo siêu lực đẩy cho trò chơi bằng Mua Thưởng™! Nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để mua 6 lượt quay miễn phí với giá 85 lần tiền cược, tiến thẳng vào vũ trụ và Lượt Quay Miễn Phí.

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy Chọn 86% có Mua Thưởng™	cyberslotmegaclusters	cyberslotersv186	86,33% – 86,37%
Tùy Chọn 94% có Mua Thưởng™	cyberslotmegaclusters	cyberslotersv194	94,33% – 94,35%
Tùy Chọn 96% có Mua Thưởng™	cyberslotmegaclusters	cyberslotstersv1	96,33% – 96,36%

Giới thiệu về Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và tiếp thị bằng văn bản cùng với Cyberslot Megaclusters™, Megaclusters™ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng mọi thiết lập về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để mang lại trải nghiệm tốt nhất, phiên bản PC của trò chơi nên được chơi ở tỷ lệ cửa sổ 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TẠI ĐÂY](#)